

ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙

การประกันคุณภาพหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากคราวที่แล้วได้กล่าวถึงส่วนที่มีปัญหาคือ input กับ process เมื่อดูในแผนแล้วจะมีโครงการจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะไปเน้นกระบวนการ แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเรื่อง input ได้แก่ อาจารย์ คุณภาพอาจารย์ จำนวนนิสิตต่ออาจารย์ เพราะในโครงการก็จะเขียนกว้างๆ แต่ยังไม่มีการให้ชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยต้องการแบบใด มหาวิทยาลัยจะใช้เกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานหรือยังคงต้องรับนิสิตจำนวนมากเหมือนเดิม หรือจะต้องมีการเปรียบเทียบระหว่างรายได้กับคุณภาพที่มีอยู่ ในส่วนเรื่องการรับนิสิตและอาจารย์ในอนาคตที่จะใช้เกณฑ์ใหม่คิดว่า จะทำให้อาจารย์จะมีคุณภาพมากขึ้น แต่ในการรับอาจารย์เข้ามานั้นไม่แน่ใจว่ามีวิธีการเลือกคนเก่งจริงๆ เพื่อมาสร้างจุดเด่นให้มหาวิทยาลัยมีหรือไม่ เพราะมหาวิทยาลัยต่างประเทศจะศาสตราจารย์ที่เก่งๆ แต่ละด้านอยู่แล้ว ซึ่งในอนาคตมหาวิทยาลัยควรจะมีตรงนี้

การบริหารความเสี่ยง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ เสนอแนะว่า ระบบสารสนเทศมีความเสี่ยงที่สูง จึงขอเสนอว่าในการสรรหาผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์อยากให้เลือกคนที่สามารถจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

ศาสตราจารย์วิชัย บุญแสง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอแนะว่า ข้อมูลนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่ดี ทุกคนควรจะนำไปเป็นข้อสังเกตในการวางแผน และมีข้อสังเกต ประเด็นที่ 1 ในตารางการอนุมัติ แต่งตั้ง/ไม่อนุมัติแต่งตั้งมีจำนวนที่อนุมัติจำนวน 93 คน ไม่อนุมัติ 10 คน นั่นหมายถึง 10 คน สัดส่วนการขอ 10 คน ไม่ผ่าน 1 คน ที่ไม่ผ่านจะมี 2 กรณี คือไม่ผ่านเพราะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ ก.พ.อ. และคุณภาพไม่ได้ เรื่องนี้จึงขอฝากอธิการบดีในประเด็นนี้ด้วย ส่วนคนที่มีผลงานก็รับยื่นขอตำแหน่ง เพราะไม่เช่นนั้นต่อไปจะการขอตำแหน่งทางวิชาการจะมีเกณฑ์ที่ยากกว่านี้ ประเด็นที่ 2 ในกราฟแท่ง จำนวนอาจารย์มีจำนวนเมื่อเทียบกับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แตกต่างกันมาก แสดงว่าตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มีจำนวนน้อย ในเรื่องมหาวิทยาลัยจะอย่างไรที่คณะจะผลักดันให้มีจำนวนตำแหน่งวิชาการมากขึ้น โดยใช้คุณภาพของผลงานเป็นหลัก และตามที่ในวาระพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการมีอาจารย์ได้รางวัลซีไรต์ จึงคิดว่าคนแบบนี้จะต้องรักษาไว้ และในตารางที่แจ้งว่าแต่ละคณะมีจำนวน ผศ. รศ. อาจารย์เท่าใดนั้นอยากให้อาจารย์ช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัยให้คุณภาพต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ สอบถามว่า ขอเรียนสอบถามอาจารย์ว่าที่ขอยกขึ้นคืออย่างไรครับ

ศาสตราจารย์วิชัย บุญแสง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ชี้แจงว่า การใช้จำนวนผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ไม่ว่าจะ เป็น ผศ. รศ. จะมีมากขึ้น โดยจะมีเรื่องที่จะเน้นมากก็คือวารสารรับใช้สังคมวารสารเพื่ออุตสาหกรรม

